

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ giao tại Kế hoạch hành động số 162/KH-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh và xây dựng kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 1682/ UBND-THKH ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện Kế hoạch hành động số 162/KH-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh; Công văn số 7392/SKHĐT-QH ngày 04/12/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giao tại Kế hoạch hành động số 162/KH-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh và xây dựng kế hoạch năm 2021, UBND huyện Triệu Sơn báo cáo tình hình thực hiện như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả thực hiện Kế hoạch hành động số 162/KH-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh năm 2020.

Các cấp ủy đảng, chính quyền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tiến hành đánh giá tình hình, xây dựng định hướng và giải pháp phát triển kinh tế tập thể và đưa vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn phát triển kinh tế tập thể với xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm, đưa kinh tế tập thể trở thành hạt nhân kinh tế tại khu vực nông thôn theo Kế hoạch số 204/KH/TU, ngày 03/6/2020 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/03/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

2. Kết quả thể hiện nội dung, định hướng và giải pháp phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đơn vị:

Các cơ sở kinh tế HTX huy động mọi nguồn lực cho phát triển với quy mô tốt hơn, đạt hiệu quả kinh doanh cao hơn và tăng cường tích tụ nguồn vốn sở hữu tập thể. Nâng cao năng lực tài chính của từng HTX, thực hiện nghiêm túc các quy định nhà nước về hạch toán tài chính. Huy động được đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX có năng lực, trình độ phẩm chất tốt, tận tâm nhiệt tình với công việc HTX. Chú trọng công tác xây dựng các tổ chức đảng và đoàn thể trong HTX.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa và Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với các cơ quan ngành cấp tỉnh lựa chọn, hướng dẫn hỗ trợ xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị, tham mưu đề xuất lựa chọn, giới thiệu

các hợp tác xã tham gia, được hỗ trợ kinh phí tổ chức tham gia các gian hàng tại Hội chợ xúc tiến thương mại.

Các xã đã tập trung rà soát, nắm chắc các sản phẩm lợi thế, chú trọng khuyến khích hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư cải tiến, thâm canh nâng cao chất lượng, năng suất của các sản phẩm chủ lực của địa phương, đồng thời có kế hoạch, lộ trình xây dựng sản phẩm OCOP cho từng năm

- Tổng số Hợp tác xã đến thời điểm báo cáo là 58 HTX. Trong đó: chia theo lĩnh vực hoạt động: Nông nghiệp 45 HTX, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 2 HTX, vận tải 1 HTX, môi trường 1 HTX, quỹ tích dụng 9 HTX.

- Số HTX thành lập mới 03 HTX (trong khi đó UBND tỉnh không giao thành lập HTX nào); Hợp tác xã giải thể: không; Hợp tác xã tạm ngừng hoạt động đến thời điểm báo cáo: 07 HTX.

- Phân loại hợp tác xã: Số HTX hoạt động kinh doanh tốt: 27 HTX chiếm 46,6%; loại khá 24 HTX chiếm 36,2%.

- Doanh thu bình quân của HTX: Hợp tác xã Nông lâm nghiệp: 1.079 triệu/1HTX/năm; Hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 1.200 triệu/1HTX/năm; Hợp tác xã vận tải: 22.000 triệu/1HTX/năm; Hợp tác xã môi trường: 1.000 triệu/1HTX/năm; Hợp tác xã tích dụng: 4.700 triệu/1HTX/năm.

- Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX: Hợp tác xã Nông lâm nghiệp: 31,2 triệu/1HTX/năm; Hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 54 triệu/1HTX/năm; Hợp tác xã vận tải: 78 triệu/1HTX/năm; Hợp tác xã môi trường: 54 triệu/1HTX/năm; Hợp tác xã tích dụng: 90 triệu/1HTX/năm. Thu nhập bình quân của 01 thành viên không phải là lao động làm việc thường xuyên trong HTX/năm: Hợp tác xã Nông lâm nghiệp: 8,4 triệu/1HTX/năm; Hợp tác xã tích dụng: 15,6 triệu/1HTX/năm.

- Về trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã: Số lượng đạt trình độ đại học, cao đẳng: 68 cán bộ, chiếm 73,12%; Số lượng đạt trình độ trung cấp, sơ cấp: 25 cán bộ, chiếm 26,88%; Số lượng chưa qua đào tạo: Không.

- Số HTX chưa đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012: Không

3. Kết quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã

Tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, của huyện về nâng cao nhận thức về KTTT, HTX.

Thực hiện phối hợp với doanh nghiệp hoạt động kết nối cung - cầu, liên kết các hợp tác xã với doanh nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến công để hỗ trợ các hợp tác xã phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh.

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX); Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/03/2020 của Bộ Chính

trị; Luật Hợp tác xã năm 2012. Thống nhất quan điểm: Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn vvois cơ cấu kinh tế ngành, lĩnh vực, xã; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh bảo đảm an sinh xã hội và định hướng phát triển của huyện.

4. Kết quả rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển KTTT, HTX thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương

Triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo tại KH số 162/KH-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện đã thực hiện hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã đã ban hành các thông báo về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã; rà soát, có văn bản chỉ đạo xử lý dứt điểm những tồn đọng ở các xã nông nghiệp, hỗ trợ phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị; Tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các hợp tác xã mở rộng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển.

5. Kết quả tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với KTTT, HTX

UBND huyện đã thực hiện củng cố tổ chức bộ máy quản lý bộ máy nhà nước về kinh tế tập thể đối với các đơn vị theo hướng dẫn một đầu mối (giao cho phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan đầu mối phối hợp với phòng Nông nghiệp hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Hợp tác xã theo luật và những quy định của nhà nước cấp trên). UBND huyện đã giao lãnh đạo phụ trách lĩnh vực kinh tế tập thể để thống nhất, đồng bộ xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. UBND các xã, thị trấn phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn hoạt động và đôn đốc hoạt động của HTX theo đúng quy định hiện hành.

6. Kết quả trong việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương

Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ huyện các cấp đã được tập trung, tăng cường trong những năm gần đây và trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm, có tác động thực tế đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện. Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tính chủ động, sáng tạo của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia phát triển kinh tế tập thể.

7. Kết quả khác theo chức năng, nhiệm vụ của UBND huyện và theo nhiệm vụ được phân công chủ trì, phối hợp tại Kế hoạch hành động số 162/KH-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa

Triển khai đến các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện phối hợp tham mưu cho UBND huyện về nhiệm vụ được giao tại KH số 162/KH-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Công văn số 1465/UBND-TCKH ngày 05/6/2020 của

UBND huyện về việc tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã do ảnh hưởng của dịch Covid-19,...

II. TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế:

- Các HTX vẫn chưa phát huy đúng tiềm năng, thế mạnh vốn có của loại hình kinh tế HTX, chưa thể hiện vai trò, vị trí chủ lực của HTX trong xây dựng và phát triển nông nghiệp nông thôn. Năng lực cạnh tranh thấp; chưa thu hút được nhiều loại hình sản xuất trong xã hội tham gia; thu nhập kinh tế từ kết quả hoạt động của HTX đem lại cho các thành viên tham gia không cao.

- Tốc độ phát triển thành phần kinh tế tập thể chậm so với tốc độ phát triển chung của các thành phần kinh tế khác; quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của phần lớn các hợp tác xã, nhất là HTX nông nghiệp trên địa bàn nhỏ, vốn ít, cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật phục vụ sản xuất còn thiếu, lạc hậu; chưa tạo được khối lượng lớn sản phẩm hàng hóa, khả năng cạnh tranh của sản phẩm thấp; phần lớn HTX nông nghiệp chưa xây dựng được chiến lược sản xuất kinh doanh dịch vụ theo hướng tổng hợp đa ngành nghề.

- Do điều kiện kinh tế hạn chế, chưa được đầu tư nên còn một số hợp tác xã đang thuê, mượn trụ sở làm việc tại UBND các xã, thị trấn; cơ sở vật chất còn hạn chế cũng ảnh hưởng tới công tác quản lý, phát triển HTX.

- Công tác tuyên truyền Kế hoạch hành động số 162/KH-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh, Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã còn khó khăn ở cấp cơ sở, nhất là ở cấp xã, cấp thôn.

2. Nguyên nhân:

- Cán bộ quản lý nhà nước về HTX còn thiếu và yếu về chuyên môn, phần lớn cán bộ làm kiêm nhiệm, chưa được đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn và nghiệp vụ, chưa thực hiện đầy đủ và tốt các nội dung quản lý nhà nước về kinh tế tập thể và HTX đã được pháp luật quy định.

- Nhìn chung năng lực quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị HTX còn yếu, thiếu phương án sản xuất kinh doanh hợp lý, thiếu sự cạnh tranh với các loại hình kinh tế khác. Nguồn vốn hoạt động của HTX còn thiếu, không có tài sản riêng để đảm bảo vay vốn nên các HTX đang hoạt động cầm chừng, hiệu quả thấp.

- Hoạt động của các HTX chưa có sự liên kết, hợp tác chặt chẽ với nhau cả về mặt kinh tế, xã hội và tổ chức.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Cần phải có nhận thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể là một trong những thành phần kinh tế có vị trí quan trọng, chiến lược lâu dài, từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tích cực phối hợp tham gia thực hiện các giải pháp củng cố, phát triển tổ hợp tác, HTX. Tập trung củng cố, nâng cao năng lực nội tại, huy động, khai thác tốt hơn

khả năng góp vốn, góp công, góp sức của các thành viên tổ hợp tác, HTX để vừa làm tốt vai trò “bà đỡ” cho nền kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, thực lực kinh tế và tăng khả năng cạnh tranh theo cơ chế thị trường. Khắc phục yếu kém về tổ chức quản lý, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, huy động vốn..., giải thể các HTX ngưng hoạt động hoặc không còn khả năng củng cố.

Đối với HTX, xây dựng được các mô hình HTX điển hình tiên tiến để nhân rộng; tạo điều kiện tăng cường đầu tư vào những ngành sản xuất có lãi lớn cho xã viên và tập thể. Các HTX hoạt động khó khăn cần tìm nguyên nhân để có giải pháp tháo gỡ. Các HTX hoạt động kém hiệu quả, quy mô nhỏ lẻ, thiếu vốn, thiếu nhân lực cần chuyển đổi mô hình quản lý phù hợp hoặc giải thể theo luật HTX, tạo điều kiện phát triển các loại hình hợp tác mới trong nông nghiệp. Phát triển đa dạng các loại hình HTX trong nông nghiệp phù hợp với đặc điểm sản xuất.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2021

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã, nhằm góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là đối với nông nghiệp và nông thôn. Đây mạnh việc củng cố và phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc, giá trị HTX và các quy định của pháp luật. Khuyến khích xây dựng mối liên kết giữa các HTX với doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất, mở rộng quy mô, nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tạo sự chuyển biến tích cực trong kinh tế tập thể, góp phần xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của xã viên và cộng đồng dân cư.

Tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, nhất là đối với HTX nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Xây dựng và phát triển mô hình KTTT, HTX nhanh và bền vững; phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên; phát triển thành viên thông qua thu hút ngày càng nhiều nhân dân, hộ kinh tế cá thể và tổ chức tham gia KTTT, HTX.

2. Một số mục tiêu cụ thể

- Thành lập mới 01 HTX theo kế hoạch giao; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng HTX toàn huyện. Nâng tỷ lệ các HTX hoạt động có hiệu quả từ khá, giỏi lên trên 85%, hạn chế HTX hoạt động kém hiệu quả.

- Kinh tế tập thể (HTX) thu hút khoảng 50 thành viên tham gia; trực tiếp và gián tiếp tạo việc làm cho khoảng 500 lao động.

- Tỷ lệ cán bộ HTX được tập huấn về nghiệp vụ đạt từ 80% trở lên.

- Ổn định và tổ chức hoạt động hiệu quả hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về kinh tế tập thể từ huyện đến cơ sở.

- Triển khai có hiệu quả các dự án, mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gắn với hình thành và phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục chỉ đạo các phòng ban có liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị xã tổ chức tuyên truyền, tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012; các văn bản quy phạm pháp luật và các chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể của nhà nước đến toàn thể cán bộ đảng viên, cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, cán bộ, thành viên HTX và nhân dân trên toàn huyện cùng nắm, thực hiện, nhanh chóng phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Tổ chức các khóa đào tạo và tập huấn về năng lực quản lý, quản trị, nghiệp vụ kế toán, kỹ năng xây dựng kế hoạch, quản lý sản xuất, kinh doanh..., cho cán bộ, thành viên HTX bồi dưỡng kiến thức pháp luật, các chương trình hỗ trợ phát triển HTX hàng năm.

2. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với HTX bao gồm: Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới; tham gia giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, tham gia các cơ hội giao thương, phiên chợ hàng Việt, chương trình kết nối cung cầu giữa các nhà sản xuất với các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị nhằm giới thiệu, hỗ trợ các hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Phát huy các thế mạnh của một số HTX như: Trồng rau an toàn trên địa bàn xã Tiến Nông, nuôi thả trên địa bàn xã Dân Lực,... xây dựng sản phẩm 3 OCOP trên địa bàn theo kế hoạch.

3. Phát triển các mô hình liên kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản thông qua các hợp đồng kinh tế, trong đó hợp tác xã đóng vai trò nòng cốt trong việc tổ chức nông dân sản xuất, sơ chế, chế biến và liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ hàng hóa cho nông dân. Tập trung củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn toàn huyện.

4. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp trong công tác phát triển kinh tế tập thể, HTX; nâng cao trách nhiệm của các phòng ban có liên quan, UBND các xã, Thị trấn, trong triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX. Kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể từ huyện đến cơ sở. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về HTX.

5. UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX thông qua khuyến khích thành lập mới, vận động thành viên tham gia HTX;

Huy động mọi nguồn lực xã hội trong, ngoài huyện và sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX; huy động và cân đối và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của địa phương tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Sơn và các đoàn thể chính trị xã hội đưa nội dung về kinh tế tập thể, HTX vào chương trình các lớp tập huấn cán bộ các đoàn thể hàng năm, nhằm tuyên truyền sâu, rộng trong đoàn viên, hội viên về quan điểm, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và pháp luật của nhà nước về kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX.

III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

- Tạo điều kiện cho các HTX được tiếp cận với các chính sách về phát triển HTX, đặc biệt là chính sách về hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng; chính sách giao đất, cho thuê đất; chính sách tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ HTX; chính sách về ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới và xúc tiến thương mại.

- Tạo điều kiện cho HTX mở rộng sản xuất; cơ chế hỗ trợ các HTX được tiếp cận nguồn vay vốn tín dụng không cần tài sản thế chấp với lãi suất ưu đãi.

- Bố trí vốn hỗ trợ hợp tác xã trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 cho các hợp tác xã theo định hướng phát triển trên địa bàn

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT; các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng